

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จังหวัดขอนแก่น พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทั้งในครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา หน่วยราชการ และสถานประกอบการ จากการทำงานร่วมกัน รับประทานอาหารร่วมกัน งานบุญ งานศพ เป็นต้น และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยไม่มีอาการ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ ๕๑ ๕๘ และ ๖๓) ซึ่งค่อนข้างเข้มงวดเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุม แต่มี ๗ อำเภอที่เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว คือ อำเภอ เมืองขอนแก่น อุดรรัตน์ พล เขาสวนกวาง เวียงเก่า ภูเวียง และเปือยน้อย ซึ่งได้มีการพิจารณาผ่อนปรน มาตรการในพื้นที่นำร่องที่สามารถดำเนินการตามมาตรการ VUCA ได้ดีในระดับหนึ่ง จำนวน ๓ อำเภอ คือ อำเภอเปือยน้อย เวียงเก่า และอุดรรัตน์ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจควบคู่กันไปได้ เพื่อติดตาม ประเมินสถานการณ์ และพิจารณาผ่อนปรนกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่นจึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีมติและข้อสั่งการที่ประชุม ดังนี้

๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น รับทราบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น

๒. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น รับทราบการแต่งตั้งกุมารแพทย์ เพื่อรับผิดชอบ ในการพิจารณากลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนในเด็กของจังหวัดขอนแก่น โดยให้ส่งรายชื่อไปยังคณะกรรมการ โรคติดต่อแห่งชาติต่อไป

๓. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เห็นควรให้ปรับประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๕๘ และฉบับที่ ๖๔ ที่สอดคล้องกับมาตรการระดับเตือนภัย COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๔. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น อนุญาตให้กรมสุขภาพจิต จัดการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๓๐๐ คน ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๕๑ และฉบับที่ ๖๔ อย่างเคร่งครัด

๕. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น อนุญาตให้กรมพลศึกษา และองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ชิงแชมป์ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดขอนแก่น ประเภทฟุตบอล ในระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬา จังหวัดขอนแก่น สนามกีฬาอำเภอพระยืน และสนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยให้มีการจัดทำ แผนเผชิญเหตุรองรับกรณีที่มีการติดเชื้อ COVID-19 ของนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องระหว่างการแข่งขัน และกำหนด

เส้นทางการเดินทางของนักกีฬาจากที่พักมายังสนามการแข่งขันที่ชัดเจน ห้ามออกนอกเส้นทาง โดยให้มีการควบคุมและกำกับอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๕๑ และฉบับที่ ๖๔ เครื่องครัด

ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้

๑. มอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดทำหนังสือเรียนเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าวัดทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่นถึงมาตรการในการจัดงานศพ โดยมีระยะเวลาการจัดงานในการสวดพระอภิธรรม และการประชุมเพลิง ไม่เกิน ๓ วัน

๒. มอบสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ทำหนังสือสั่งการถึงหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ดำเนินการ มาตรการ Work Form Home อย่างเต็มขีดความสามารถ และขอความร่วมมือให้ภาคเอกชน ดำเนินการ มาตรการ Work Form Home ทั้งนี้ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการประชาชน



(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น